



VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY
OF TARRANT COUNTY & VICINITY

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
HẠT TARRANT VÀ VÙNG PHỤ CẬN

THƯ MỜI Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 48

Arlington, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Kính thưa: Quý đại diện các tổ chức Cộng Đồng, Liên Hội, Hội đoàn, Đoàn thể, Ủy ban, Cơ quan Truyền thông, quý Bạn trẻ và quý Đồng hương,

Tháng Tư lại về, nỗi niềm uất hận dâng trào trong lòng người con Việt tha hương. Đã 48 năm từ ngày Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, người dân Việt khắp nơi vẫn không quên bao tan tác, đau thương đã xảy đến với hàng chục triệu gia đình nhà tan cửa nát.

Năm nay, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 với chủ đề **“TRI ÂN CHIẾN SĨ”** nhằm mục đích tưởng niệm và tri ân những chiến sĩ VNCH và đồng minh đã hi sinh, đổ nhiều xương máu bảo vệ miền Nam tự do.

Thời gian: **3:00 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng Tư năm 2023.**

Địa điểm: **Hội Trường Asia Times Square, (Bên cạnh nhà hàng Bistro B)
2625 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX**

Chương trình văn nghệ đấu tranh do Phong Trào Hưng Ca và các hội đoàn địa phương trình diễn.

Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng các bạn trẻ tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 đầy ý nghĩa này.

Trân trọng kính mời,

Chương trình: 2:00 pm – 3:00 pm: Tiếp tân
3:00 pm – 4:00 pm: Nghi Lễ
4:00 pm – 6:00 pm: Văn Nghệ

TM. CĐNVQG Hạt Tarrant
Nguyễn Hữu Đoàn Trang, Chủ tịch

Mọi đóng góp cho chi phí tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận, vui lòng liên lạc email:
CongDongTarrantTX@gmail.com hoặc điện thoại: **469 438 9693**



VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY
OF TARRANT COUNTY & VICINITY

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
HẠT TARRANT VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Tâm Thư của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant Nhân Tháng Tư Đen 2023

Kính thưa: Quý Chủ nhân các Cơ sở Thương mại, quý Đại diện các Cơ sở Tôn giáo, quý Đại diện các Cộng đồng, Hội đoàn tại Dallas – Fort Worth và Vùng Phụ cận.

Tháng Tư lại về mang theo những ký ức đau thương của một dân tộc. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 48 năm ngày định mệnh 30/4/1975, khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Hệ quả là hàng triệu người dân miền Nam phải chịu đựng nhiều mất mát và khổ đau. Mặc dù đã 48 năm, nhưng những đau thương mất mát đó vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm hàng triệu người Việt bỏ quê hương đi tìm tự do, trong đó có cả triệu người vùi thây dưới lòng biển sâu hay bỏ mạng nơi rừng thiên nước độc. Tự do - cái giá quá đắt, phải đổi bằng máu, nước mắt và sinh mạng của hàng triệu con người.

Trong niềm cảm thông và chia sẻ những đau thương mất mát của hàng triệu gia đình bỏ nước ra đi, đặc biệt là nỗi thống khổ của đồng bào còn ở lại trong nước, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant khẩn thiết kêu gọi quý Cơ sở Thương mại, quý Cơ sở Tôn giáo, quý Hội đoàn và quý Đồng hương nên làm một số việc sau đây trong tháng Tư đen:

1. Tránh tổ chức các buổi vui chơi, tiệc tùng linh đình ngoài công chúng trong tháng Tư, đặc biệt là những ngày cuối tháng Tư
2. Tham gia các buổi lễ cầu nguyện tại các Cơ sở Tôn giáo và các buổi lễ tưởng niệm 30/04 do các Cộng Đồng và Hội đoàn tổ chức.
3. Những bậc cha mẹ, ông bà có thể dành thời gian kể lại cho con em những gì đã xảy ra trong tháng Tư năm 1975 để chúng hiểu rõ hơn tại sao ông bà cha mẹ chúng phải lưu vong và tại sao chúng có mặt ở đất nước xa lạ này.

Và sau cùng, xin hãy dành tháng Tư thương đau quốc hận để tưởng niệm tất cả những hy sinh của bao Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa vì quốc vong thân, tù đầy khốn khổ, bỏ thân trên biển cả trên đường vượt biên vượt biển tìm Tự Do. Xin hãy dành tất cả sự trang trọng trong mùa Quốc Hận, gọi là chút tâm tư gởi cho tổ quốc quê hương.

Trân trọng

Nguyễn Hữu Đoan Trang, Chủ tịch CĐNVQG Hạt Tarrant